



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
10 สิงหาคม 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ สร.

##### สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัจจุบัน ศบค.ขยายกลุ่มผ่อนปรนให้ชาวต่างชาติเข้ามาได้โดยไม่ได้จำกัดจำนวนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่จะมีปัจจัยที่ช่วยควบคุม ได้แก่ 1.ต่างชาติที่เดินทางเข้ามาจะต้องถูกกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ใน Alternative state quarantine โดยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด 2.เที่ยวบินที่จะมายังประเทศไทย ขณะนี้มีจำกัด และ 3.ต้องเป็นไปตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดย Alternative state quarantine ขณะนี้มีจำนวนมากขึ้น ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

##### สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์ศูนย์ข่าวแอฟฟีก

-สร. เผย Alternative State Quarantine ทุกแห่งปลอดภัย มีมาตรฐานการควบคุมป้องกันโรคตามข้อกำหนด ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

#### มาตรการของศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟฟีก, สำนักข่าวอิศรา, js.100, mcot, newtv, nationtv, workpointtoday, innnews, tnnthailand, thebankokinsight, businesstoday, sanook, kapook)

-ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานว่า วันนี้มีผู้ป่วยใหม่ 3 ราย มาจากบังกลาเทศ 1 ราย เป็นชายบังกลาเทศ อายุ 31 ปี เดินทางถึงไทย 30 ก.ค. เข้าพัก Alternative Hospital Quarantine กทม. 6 ส.ค. ผลพบเชื้อ จากอินเดีย 1 ราย เป็นหญิงอินเดีย อายุ 41 ปี ถึงไทย 2 ส.ค. เข้าพัก Alternative State Quarantine กทม. 6 ส.ค. ผลตรวจพบเชื้อ และจากสหรัฐฯ 1 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 30 ปี ถึงไทย 4 ส.ค. เข้าพัก State Quarantine กทม. 7 ส.ค. ผลตรวจพบเชื้อ ทั้งหมดไม่มีอาการ รักษาหายเพิ่ม 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,351 ราย หายป่วยแล้ว 3,151 ราย ยังรักษาในรพ. 142 ราย เสียชีวิตเท่าเดิม 58 ราย

##### สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า หาก ศบค.ผ่อนคลายเป็นให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน 100% โรงเรียนในสังกัด สพฐ.มีความพร้อม โดยจะต้องเข้มข้นมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

##### สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ

-ปลัด ก.แรงงาน เปิดเผยว่า แรงงานไทยในอุซเบกิสถาน 94 คน จะเดินทางกลับประเทศไทยวันที่ 13 ส.ค.นี้ ที่เหลืออีก 7 คน ประสงค์ทำงานที่อุซเบกิสถานต่อ โดยจะเดินทางถึงกทม. เวลา 01.15 น. จากนั้นจะมีรถรับไปกักตัวใน State Quarantine 14 วัน

##### สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

-กรมการค้าภายในอยู่ระหว่างการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำมาตรการดูแลหน้ากอนามัยเสนอที่ประชุม กคร. หลังหน้ากอนามัยสีเขียวมีปริมาณเกินความต้องการ ซึ่งเห็นว่าควรจะนำมากระจายให้กับประชาชน

##### สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ปลัด ก.คมนาคม เปิดเผยผลการศึกษาของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก.คมนาคม และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยหลังจากรัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลายเป็นกิจกรรมต่างๆ กลับมาดำเนินการตามแนวทาง “หยุดโควิด แต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย” พบว่า ปริมาณการเดินทางสูงขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นจนเกือบเหมือนปกติ ส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะค่อยๆ เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ แสดงให้เห็นว่าประชาชนเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นหลัก เนื่องจากลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางได้ง่ายกว่า

##### สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-สำนักอนามัย กทม. รายงานการตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนคลายเป็นระหว่าง 4 พ.ค.-4 ส.ค. 106,640 ครั้ง พบกระทำผิดมาตรการ 71 แห่ง เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ แก้ไข มีสถานประกอบการปรับปรุงตามคำแนะนำ 67 แห่ง และผู้ประกอบการขอหยุดกิจการ 4 แห่ง ส่วนการผ่อนปรนกิจการเพิ่มเติมในอนาคต ประกอบด้วย สนามชนโค สนามชนไก่ สนามกอล์ฟ ที่ประชุมมอบหมายให้สำนักงานเขตสำรวจผู้ยื่นขออนุญาตเปิดในพื้นที่เพื่อวางแผนดูแลหลังมีประกาศผ่อนปรนในระยะต่อไป นอกจากนี้ได้เตรียมความพร้อมร่วมซักซ้อมรับมือการระบาดระลอกใหม่กับศบค. วันที่ 13-14 ส.ค.นี้

##### สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-จ.หนองคายปลอดโควิดเกินวันที่ 90 แล้ว ขณะนี้ อบจ.หนองคาย มุ่งฟื้นฟูผ่านกลุ่มอาชีพในทุกหมู่บ้าน ใช้งบประมาณอุดหนุนช่วยเหลือในการประกอบอาชีพ ส่วนการท่องเที่ยว เน้นเปิดรับนักท่องเที่ยวภายในประเทศ บริหารจัดการพื้นที่ ห้างร้าน รองรับการใช้บริการของนักท่องเที่ยวคนไทย นโยบายสำคัญสำหรับร้านค้า คือต้องจริงใจ ไม่ปิดบังข้อมูล และปฏิบัติตามคำแนะนำของสร.อย่างเข้มข้น

## ประเด็นข่าว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, ข่าวสด

-ที่สวนศรีเมือง อ.เมือง จ.ระยอง มีการจัดการแข่งขันวิ่ง "รัน ระยอง" ระยะทาง 3 กม. และ 10 กม. เป็นการวิ่งรายการแรกภายใต้รูปแบบนิวนอร์มอล โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. นายก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ กทท. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.ระยอง พร้อมนักวิ่งกว่า 2,000 คน

### ประเด็นผลกระทบ

#### 1.จนท.สถานทูตติดโควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์เดลินิวส์

-นายเชิดเกียรติ อัครการ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษก ก.การต่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้รับการยืนยันว่ามีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของสถานเอกอัครราชทูตไทยฯ ณ กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน ซึ่งเป็นชาวต่างชาติ ติดโรคโควิด-19 จำนวน 1 คน อาการไม่รุนแรง ได้รับการรักษาตัวที่บ้าน ภายใต้การดูแลของสถานเอกอัครราชทูตไทยฯ จึงของดให้บริการด้านกงสุลจนถึงวันที่ 22 ส.ค.2563 สำหรับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย ข้าราชการ 1 คน และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 1 คน ติดโรคโควิด-19 ได้รับการดูแลอย่างดีจากแพทย์ โดยข้าราชการรักษาตัวในรพ. ส่วนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอาการไม่รุนแรง แพทย์รักษาตัวที่บ้านพัก มีแพทย์ของกรมการแพทย์ช่วยให้คำแนะนำและให้กำลังใจผู้ติดเชื้อทางไลน์อย่างสม่ำเสมอ

#### 2.คุมเข้มสถานบันเทิง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, แนวหน้า

-นายพรชัย สังข์เอียด ปลัดอำเภอบางละมุง ออกตรวจตราสถานบันเทิง พบร้านเดอะบอสซิม ในซอยบงกช ย่านพัทยาใต้ ยังเปิดให้บริการ โดยมีนักท่องเที่ยวกว่า 50 คน ตรวจสอบไม่พบมาตรการป้องกัน ไม่มีการเว้นระยะห่าง ไม่มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิ บางรายไม่สวมหน้ากากอนามัย ควบคุมตัวผู้ดูแลร้านไปแจ้งข้อกล่าวหาจำหน่ายสุราโดยไม่รับอนุญาต และฝ่าฝืนคำสั่ง กกก.ควบคุมโรคติดต่อ จ.ชลบุรี

#### 3.ครูต่างชาติเตรียมเข้าไทย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-นายอรุณพล ตรีกรรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีมีชาวฟิลิปปินส์ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานเป็นครูกว่า 200 คนเดินทางเข้าไทย ว่า เป็นครูเก่าที่เดินทางกลับประเทศ และผ่านการคัดกรองจากประเทศต้นทางแล้ว เมื่อมาถึงไทยได้เข้ากักกันโรคในสถานที่ที่รัฐจัดให้ เพื่อให้มั่นใจว่าปลอดเชื้อโควิด-19 ถึงจะให้เข้ามาสอนในโรงเรียนได้ เบื้องต้นมีครูต่างชาติยื่นคำขอกว่า 3,000 ราย จะส่งรายชื่อให้ ก.การต่างประเทศพิจารณาและดำเนินเรื่องต่อไป ทั้งนี้ พบปัญหาครูต่างชาติที่ได้รับการว่าจ้างมาสอนในไทยเข้าประเทศลำบาก ได้เสนอให้ศบค.พิจารณาอำนวยความสะดวก เช่น ให้บินเหมาลำโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง นอกจากนี้ จะเสนอให้พิจารณารับนักเรียนต่างชาติเข้ามาเรียนในประเทศได้ โดยขอให้ศบค.ช่วยอำนวยความสะดวกจัดเที่ยวบินให้ ส่วนการเปิดเรียนในห้องเรียน 100% โรงเรียนเอกชนมีความพร้อม

#### 4.ชุดตรวจโควิดไม่ได้มาตรฐาน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์เนชั่นทีวี

-อังกฤษสั่งเรียกคืนชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ของบริษัทเอกชนกว่าเจ็ดแสนชิ้น หลังพบว่าอุปกรณ์อาจไม่ผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัย แต่ยืนยันไม่ทำผลตรวจคลาดเคลื่อน

### สถานการณ์อื่น

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.สยามกีฬา, เว็บไซต์(คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, sanook) ช่อง 7

-ศ. ดร. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า สหรัฐฯ ปรับระบบการให้คำแนะนำการเดินทางของคนอเมริกัน รวมทั้งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ ได้ยกระดับความเสี่ยงเรื่องการเดินทาง โดยวิเคราะห์จากสถานการณ์การติดเชื้อ ปัจจัยเรื่องการเดินทาง โครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และความเป็นไปได้ในการใช้มาตรการควบคุมและบริหารสถานการณ์ และออกคำแนะนำเรื่องการเดินทางเป็นรายประเทศ สำหรับประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงต่ำ ซึ่งมี 7 ประเทศหรือดินแดน ได้แก่ ไทย นิวซีแลนด์ ฟิจิ หมู่เกาะโบนเนโร ซาบา ซินต์เอิสตาซียีส และเซนต์บาร์เตเลมี

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด

-รศ.ร.อ.พญ.ปาริชาติ เพิ่มพิกุล หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เปิดเผยว่าขณะนี้ รพ.ศิริราชขาดแคลนโลหิตเป็นอย่างมาก เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ได้น้อยลง ขอให้ผู้มีสุขภาพแข็งแรงบริจาคโลหิตได้ที่ ศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช ตึกกวมินทรพิตร 84 พรรษา ชั้น 3 ทุกวัน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, สยามกีฬา

-สวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ 1,123 คน เรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชนหลังโควิด-19 ระบาดเทียบกับก่อนมีโควิด-19 พบว่า พฤติกรรมที่ประชาชนปฏิบัติมากขึ้น ได้แก่ การเอาใจใส่คนรอบข้าง 80.59% รองลงมาคือ ซื้ออุปกรณ์ป้องกัน 75.78% ส่วนพฤติกรรมที่ปฏิบัติเท่าเดิมคือ การทำงานอดิเรกต่างๆ 56.01% และพฤติกรรมที่ปฏิบัติลดลงมากที่สุดคือ การไปสถานบันเทิง สถานที่แออัด 76.58% ซึ่งพฤติกรรมป้องกันโควิด-19 ด้วยตนเองอย่างเคร่งครัดของคนไทย เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศมากกว่า 2 เดือน ส่งผลให้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ผลโพลสะท้อนให้เห็นว่า การระบาดของโรคส่งผลให้มีพฤติกรรมเชิงป้องกันตนเองเพิ่มสูงขึ้น และพฤติกรรมที่ผู้เสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโรคลดต่ำลง รวมทั้งการค้นหาข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ การตรวจสุขภาพ เพิ่มสูงขึ้นด้วย

## ประเด็นข่าว

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, mcof)

- ออสเตรเลีย** ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 17 คนในวันเดียว ทั้งหมดอยู่ที่รัฐวิกตอเรีย
- บราซิล** ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 49,970 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,012,412 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 905 ราย เสียชีวิตสะสม 100,477 ราย
- ญี่ปุ่น** เรียกร้องให้ประชาชนเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว
- ฮ่องกง** บังคับใช้มาตรการเข้มงวดเพื่อสกัดการระบาดรอบใหม่ และเรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านหรือการกินอาหารนอกบ้าน และการสังสรรค์
- นิวซีแลนด์** ปลอดภัยโควิด-19 ครบ 100 วัน รัฐบาลเตือนปชช.เริ่มการ์ดตก
- อินเดีย** ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 2,153,000 ราย ผู้เสียชีวิต 43,379 ราย ในจำนวนนี้เป็นแพทย์ 196 ราย ในรอบ 24 ชั่วโมง มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 64,399 ราย
- ฝรั่งเศส** เจ้าหน้าที่ออกข้อบังคับให้ทุกคน (อายุตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป) ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกมาอยู่ในพื้นที่กลางแจ้ง คนพลุกพล่าน และแหล่งท่องเที่ยว เริ่มมีผลบังคับตั้งแต่ 10 ส.ค. นี้ เป็นต้นไป
- เยอรมนี** มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 555 ราย รวมติดเชื้อ 215,891 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิต 9,196 ราย
- เดนมาร์ก** ประกาศปิดโรงฆ่าสัตว์ใหญ่ หลังพบคนงานเกือบ 150 คน ติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19
- สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 19,806,285 ราย ผู้เสียชีวิต 729,591 ราย หายป่วยแล้ว 12,722,931 ราย สหรัฐฯ ติดเชื้อสูงสุด 5,149,723 ราย เสียชีวิต 165,070 ราย บราซิล ติดเชื้อ 3,013,369 ราย เสียชีวิต 100,543 ราย และอินเดีย ติดเชื้อ 2,153,010 ราย เสียชีวิต 43,453 ราย

### มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, thailandplus

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รรมช.สธ. ตรวจสอบเสริมพลังการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี ณ ถนนคนเดิน เทศบาล ต.แพรงษา อ.เมือง จ.ปราการ และกล่าวว่า สธ.คุมเข้มด้านสุขลักษณะและข้อกำหนดพื้นฐานของแผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถีตามเกณฑ์มาตรฐาน 4 มิติ คือ มิติด้านสุขภาพ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านวัฒนธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมและผลักดันให้ท้องถิ่นนำกฎหมายไปบังคับใช้ดังนี้ 1) ตั้งกฎที่ในเขตหรือบริเวณที่ได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานราชการท้องถิ่น 2) การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 3) ผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับแผงลอยจำหน่ายอาหาร 12 ข้อ และเกณฑ์การตรวจการปนเปื้อนแบคทีเรียโคลิฟอร์มภาคสนาม 4) ผู้จำหน่ายอาหารริมบาทวิถีต้องมีความรู้หรือผ่านการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารตามหลักสูตรที่กรมอนามัยกำหนด และ 5) ผู้จำหน่ายอาหารริมบาทวิถี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อที่ผ่านทางอาหารและน้ำเป็นสื่อ ที่ผ่านมา ได้พัฒนาระดับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย พร้อมทั้งดำเนินนโยบายไม่ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ตลอดจนมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 แบบ New Normal

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ควรเลือกซื้ออาหารจากร้านที่มีป้ายรับรองมาตรฐานของหน่วยงานราชการท้องถิ่นหรือใบอนุญาตติดที่แผงลอย เช่น ป้ายมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ซึ่งทั่วประเทศมีร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย 125,428 ร้าน ได้ยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถีแล้ว 24 จังหวัด จะขยายให้ครบทุกจังหวัดในปี 2564

### คลินิกชุมชนอบอุ่นทุจริตบัตรทอง

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชน

-เสนอบทความ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ประกาศล้างบางขบวนการทุจริต สั่งการให้สปสช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันตรวจสอบและขยายผลเพื่อนำตัวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งหมดมารับโทษทั้งทางแพ่งและ อาญา เพิกถอนการเป็นสถานพยาบาล และหากพบแพทย์พยาบาลเกี่ยวข้องจะเอาผิดด้วย โดยเฉพาะทางจรรยาบรรณที่มีโทษรุนแรงถึงเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ โดยสปสช.รายงานความคืบหน้ากับบอร์ด สปสช. ว่า ได้ระดมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี จากทั่วประเทศเกือบ 300 คน มาตรวจเอกสารกว่า 1.2 ล้านฉบับ ทำให้พบหน่วยบริการที่ทุจริตรวม 86 แห่งแล้ว

### ประกาศการแพทย์ทางไกล

**สื่อที่นำเสนอ :** กรุงเทพธุรกิจ

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ขณะนี้ประกาศเกี่ยวกับการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และคลินิกออนไลน์ อยู่ในขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ก่อนจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้ ซึ่งประกาศดังกล่าวมุ่งสร้างมาตรฐานและคุ้มครองผู้ให้บริการผู้ป่วย เป็นหลัก ด้วยกานำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ช่วยประหยัดงบประมาณรัฐได้กว่า 3 หมื่นล้านบาท

### กัญชา-กัญชง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (kapook, 77kaoded, pattayamai, ผจก.ออนไลน์, บ้านเมือง, สยามรัฐ, สปริงนิวส์, กรมประชาสัมพันธ์)

-นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ พร้อมด้วย นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.สธ. และ นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุช พัทยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและยกเสาเอกอาคารโครงการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบผลิตตำรายาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม รวมทั้งวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาให้มีประสิทธิภาพในการนำมาเป็นส่วนผสมรักษาโรค และให้ผู้สนใจได้ศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

## ประเด็นข่าว

**โครงการเงินกู้สู้โควิด**

-ก.มหาดไทยชักชวนความเข้าใจกับผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ยืนยันว่า อสม. สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเงินกู้สู้โควิด-19 เป็น "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น" ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงพื้นที่ละ 2 คน รับค่าตอบแทนประจำ 5,000 บาท/เดือน ได้ เนื่องจากระเบียบก.มหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ อปท.และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 ไม่มีกำหนดข้อห้ามไว้ และยังสามารถรับค่าป่วยการเดือนละ 1,000 บาท ตามระเบียบของ สธ.ได้อีกทางหนึ่ง

**วัคซีนโรคไขหวัดใหญ่**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-มูลนิธิรพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่แก่ผู้สูงอายุ และคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอัจฉริยะ สถานีรถไฟ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขา ต.สระขวัญ อ.เมือง จ.สระแก้ว ในลักษณะ Smart Hospital เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นได้อย่างทั่วถึง ช่วยลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาเดินทางมารพ.

**ข่าวปลอมน้ำดื่มหมักยั้งและอ้อยดำรักษา มะเร็งปอด**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus, JS100, ผจก.ออนไลน์

-ตามที่มีข้อความเรื่องรักษาโรคมะเร็งปอด ด้วยการดื่มน้ำดื่มหมักยั้งและอ้อยดำ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ การรักษาโรคมะเร็งมี 3 วิธี ได้แก่ การผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัด และรังสีรักษา ควรศึกษารายละเอียดด้านสรรพคุณ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และวิธีการใช้สมุนไพรอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์

**สำนักสารนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel

